



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ผู้จัดการรายวัน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ The Nation</p> <p>สำนักข่าวไทย ไทยรัฐ</p> <p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช. แฉลงผลการประชุมคสช. ที่ทำเนียบรัฐบาล ว่าที่ประชุมได้หารือกรณีการยื่นขอสิทธิบัตรเกี่ยวกับสารสกัดจากกัญชา ต้องหาวิธีการที่เหมาะสมและต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมายระหว่างประเทศ การแก้ปัญหาก็จะต้องไม่ทำให้เกิดปัญหาอื่นเกิดขึ้น เพราะจะเป็นผลเสียต่อรัฐบาล ส่วนการออกคำสั่งมาตรา 44 เกี่ยวกับการปลดล็อกกัญชาอยู่ระหว่างการเขียนรายละเอียด</p> <p>นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี ระบุว่า ล่าสุดมีต่างชาติยื่นขอสิทธิบัตรเกี่ยวกับกัญชา 13 คำขอ ละทิ้ง 2 คำขอ เหลืออีก 11 คำขอ กรมทรัพย์สินทางปัญญาระบุว่าถอนสิทธิบัตรที่ขัด ม.9 (1) ได้แค่ 1 คำขอ ที่เหลืออีก 10 คำขอยังเดินหน้าต่อไป ซึ่งพบว่ามี 2 คำขอที่กำลังจะได้สิทธิบัตรและเป็นสิทธิบัตรสาร THC ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องลดอาการปวด จึงมีความกังวลว่า หากให้สิทธิบัตรแล้วจะกระทบต่อนักวิจัยที่พัฒนาสารสกัดกัญชาเพื่อทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. กล่าวว่า จากการตรวจสอบกัญชาของกลางล็อตแรกพบว่ามี การปนเปื้อนยาฆ่าแมลงและโลหะหนัก จึงไม่สามารถนำมาใช้ได้ แต่อภ.จะยังดำเนินการตามกรอบระยะเวลาเดิม เนื่องจากคาดการณ์ว่าประมาณกลางเดือน ม.ค. 2562 กฎหมายน่าจะผ่านสภา</p> <p>ด้าน นพ.วิฑูรย์ ด้านวิบูลย์ ผอ.อภ.กล่าวว่า วันที่ 20 พ.ย.ที่ผ่านมา อภ.ได้ส่งหนังสือสอบถามกรมทรัพย์สินทางปัญญาถึงความชัดเจนและแนวทางปฏิบัติของการพัฒนาสารสกัดจากกัญชา พร้อมประสาน ป.ป.ส.และ อย. เพื่อขอของกลางล็อตใหม่มาตรวจสอบการปนเปื้อน หากไม่มีจะเร่งนำมาสกัดพร้อมไปกับการเร่งพัฒนาสายพันธุ์กัญชา</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ต.สมพงษ์ ชิงดวง ผบ.ตำรวจตระเวนชายแดน กล่าวภายหลังลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนภาคอีสาน ว่า ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา จ.นครพนมตรวจยึดจับกุมการนำเข้ากัญชาได้เกือบ 3 ตัน ล่าสุด ตชด.237 อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม จับกุมตรวจยึดในพื้นที่ อ.ท่าอุเทน มากกว่า 1 ตัน ได้เพิ่มมาตรการเข้มร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนภาคอีสาน ป้องกันการลักลอบนำเข้าสิ่งเสพติด โดยเฉพาะกัญชาที่ในช่วงนี้ซึ่งมีสถิติมากขึ้น เนื่องจากขบวนการค้ากัญชาฉวยโอกาสที่มีกระแสข่าวการปลดล็อกกฎหมายเพื่อนำกัญชาไปใช้เป็นยารักษาโรค รวมถึงอาจมีการปลุกกระแสนำเข้าเพื่อนำไปจำหน่ายในกลุ่มลูกค้าที่หวังจะนำไปสกัดเป็นตัวยาลักลอบออกจำหน่าย</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ matichon.co.th</p>	<p><b>ปัญหาลูกจ้าง สธ.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัด สธ. กล่าวว่า รมว.สธ. และ ปลัด สธ. ได้กำชับให้ดูแลทุกวิชาชีพอย่างดีที่สุด เพราะถ้าเจ้าหน้าที่ที่มีความสุขจะส่งผลต่อการบริการให้ประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ในส่วนของลูกจ้างชั่วคราวและพกส. เป็นกลุ่มการจ้างงานที่จะได้สิทธิสวัสดิการเพิ่มขึ้นตามที่มีข้อเรียกร้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการช่วยเหลือ คาดว่าจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ลูกจ้างและพกส.ได้</p> <p>ส่วนลูกจ้างชั่วคราวที่มีการเรียกร้องเรื่องความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมทั้งเงินเดือนที่ไม่ถึงค่าแรงขั้นต่ำ ได้สำรวจข้อมูลและเร่งดำเนินการช่วยเหลือ แบ่งเป็น กลุ่มแรกสำรวจเมื่อเดือน ก.ค. 2561 มี 42,059 คน ได้ปรับเป็นพกส. เมื่อ 1 ต.ค. 2556 แต่เงินเดือนยังไม่ปรับขึ้นตามตำแหน่ง ได้ช่วยเหลือด้วยการปรับเงินเดือนขึ้นให้ตามอายุการทำงาน โดยหากทำงาน 5 ปี เพิ่มให้ 150 บาท 10 ปี เพิ่ม 250 บาท 15 ปีเพิ่ม 350 บาท และ 20 ปี เพิ่ม 450 บาท มีผลตั้งแต่ ต.ค. 2561 จนถึง 1 ต.ค. 2556 ก่อนขึ้นเป็นพกส. ส่วนอีกกลุ่มเป็นลูกจ้างชั่วคราวมี 19,000 คน .ซึ่งไม่ได้ปรับเป็น พกส. จะปรับเป็น พกส.ให้หมดภายในปี 2562 โดยระยะแรก ปรับร้อยละ 50 ภายในต.ค. 2561 และระยะที่สอง ปรับที่เหลือให้แล้วเสร็จภายในต.ค. 2562 คาดว่าจะใช้งบประมาณเพิ่มเติมเฉลี่ยเดือนละ 31 ล้านบาท ส่วนงบประมาณในการปรับเงินเดือนจะเป็นเงินบำรุงของสถานพยาบาล ซึ่งสธ.คำนวณแล้วว่าไม่กระทบต่อสภาพคล่องของรพ. เนื่องจากเป็นบุคลากรเดิมที่มีการจ้างอยู่แล้ว แต่ทั้งหมดต้องรอความเห็นชอบจาก ก.การคลัง คาดว่า จะผ่านความเห็นชอบภายในสิ้นเดือนพ.ย.นี้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ในส่วนของพยาบาลที่เรียกร้องเรื่องสัญญาใช้ทุน จะมีสถาบันพระบรมราชชนกเป็นผู้ให้ทุนการศึกษา สัญญาว่าต้องใช้ทุนด้วยการทำงานในรพ. เมื่อเรียนแล้วก็ต้องกลับไปทำงานใช้ทุน เริ่มจากลูกจ้างชั่วคราวก่อน ก่อนจะขึ้นเป็นข้าราชการซึ่งต้องรอตำแหน่งว่างหรือตำแหน่งตั้งใหม่ในแต่ละปี เป็นกติกากฎกติ ซึ่งจะทำให้ความเข้าใจและหารือกับเครือข่ายพยาบาลในเร็ว ๆ นี้</p> <p>ด้าน น.ส.วราพร กวีวิทยากรณ์ เลขานุการเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ผู้บริหารได้ประสานมาหารือในการหาทางออก ในวันที่ 13 ธ.ค.นี้</p>
<p>มติชน mgronline.com matichon.co.th tmamcot.com thaipost.net เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p><b>แพทย์ลวนลามคนไข้</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา กล่าวถึง นพ.จักรพงษ์ ลีลาพร สูตินรีแพทย์ ที่ถูกร้องเรียนว่าทำอนาจารและล่วงละเมิดทางเพศคนไข้ระหว่างตรวจภายใน ว่า ข้อมูลที่ได้จากนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เตรียมที่จะนำมาประกอบกับข้อมูลที่แพทยสภาได้ลงพื้นที่หาข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้ง 2 ฝ่าย โดยจะมีการประชุมต้นเดือนธ.ค.นี้ ทั้งนี้ ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดความระแวงไม่ไว้วางใจ จนกลายเป็นเครื่องกีดขวางการรับบริการของผู้ป่วย แต่กรณีนี้จะเป็นเรื่องที่ต้องมีระบบการป้องกันการเกิดเหตุที่รัดกุมมากขึ้น</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า มติชน เว็บไซต์แนวหน้า acnews.net mgronline.com prachachat.net</p>	<p><b>กสทช.-อย.แก้ปัญหาโฆษณาเกินจริง</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการ กสทช. กล่าวว่า หลังจากที่ กสทช.และ อย. ได้ร่วมกันกำกับดูแลการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และเว็บไซต์ ตั้งแต่เดือนพ.ค.ที่ผ่านมา ทำให้การสรุปปัญหาเรื่องร้องเรียนรวดเร็วขึ้น เจ้าหน้าที่จะสามารถวิเคราะห์วินิจฉัยและชี้มูลได้ทันทีจาก 6 เดือน เป็น 3 วัน กสทช.จึงเตรียมดำเนินการรูปแบบเดียวกันนี้ในระดับพื้นที่ส่วนภูมิภาค</p> <p>นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัด สธ. ระบุว่า การขยายผลการดำเนินการไปยังส่วนภูมิภาค จะเริ่มที่ภาคเหนือและภาคใต้ก่อน โดยมีการตรวจสอบแผนผังการโฆษณาร่วมกันระหว่าง กสทช.ภาค/เขต และสสจ.ซึ่งได้รับมอบอำนาจตามพ.ร.บ.เกี่ยวกับอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพจาก อย. แล้วส่งผลการวินิจฉัยมายัง กสทช.ส่วนกลาง เพื่อดำเนินการกำกับดูแลต่อไป</p> <p>ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า สสจ.จะบูรณาการร่วมกับ สำนักงาน กสทช.ภาคและเขต และหลังจากพิจารณาแล้วเสร็จ ให้ส่งรายงานการพิจารณาให้กสทช.ส่วนกลาง และเพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงานให้ใช้รูปแบบการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการเพื่อรับและส่งข้อมูลการเฝ้าระวังและแจ้งผลการพิจารณาตรวจสอบโฆษณา ระหว่าง สสจ. กสทช.ภาคและเขต จากนั้นจึงทำหน้าที่ส่งเพื่อแจ้งรายงานการปฏิบัติงานไปยัง กสทช.ส่วนกลางอย่างเป็นทางการ</p>
<p>เดลินิวส์ ไทยโพสต์ มติชน ไทยรัฐ ทีวีช่อง ThaiPBS mgronline.com</p>	<p><b>รพ.พระราม 2 ปฏิเสธคนไข้</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ทีมกฎหมายของ สบส.ได้นำหลักฐานเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สน.ท่าข้าม เพื่อดำเนินคดีกับ รพ.พระราม 2 รวม 5 ข้อหา ส่วนการเอาผิดพยาบาลรพ.พระราม 2 จะพิจารณาโทษเพียงแคผู้ดำเนินการสถานพยาบาล กับผู้ขออนุญาตเปิดสถานพยาบาลเท่านั้น สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพยาบาลต้องใช้พ.ร.บ.วิชาชีพ ซึ่งต้องนำเข้าที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง คาดว่าจะส่งเรื่องให้สภาพยาบาลเร็ว ๆ นี้</p> <p>ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผอ.สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า รพ.พระราม 2 ยื่นเรื่องการตัดแปลงอาคารจอดรถมาให้บริการผู้ป่วยแล้ว ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบมาตรฐานเมื่อวันที่ 22 พ.ย. พบว่ายังมีจุดที่ต้องปรับปรุง และจะนำเรื่องเข้าอนุกรรมการสถานพยาบาลพิจารณาอีกครั้ง ก่อนส่งเข้าคณะกรรมการสถานพยาบาลที่จะประชุมวันที่ 13 ธ.ค.นี้</p>
<p>เว็บไซต์ไทยโพสต์ มติชนออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>บ.แอลกอฮอล์จัดบุหรือน้ำดื่มงานหมอล้วนวัง</b></p> <p>-เสนอข่าว นายคาร์ณ ชูเดชาผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา กล่าวว่า ในวันที่ 27 พ.ย. ทางเครือข่ายฯ พร้อมด้วยเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์และเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่จะเดินทางเพื่อยื่นหนังสือถึง ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ถึงกรณีงานกิจกรรม “หมอล้วนวัง” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดกันทั่วประเทศ และปิดงานที่ สธ. เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่าในงาน กลับปล่อยให้มีการดื่มที่มีโลโก้เสมือนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้อดังอย่างชัดเจน และยังระบุในแก้วน้ำว่า เครื่องดื่ม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพธุรกิจ	<p>ตรา... ซึ่งไม่สามารถทำได้ เนื่องจากที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขเคยฟ้องร้องประเด็นนี้ เพราะการใช้ลักษณะดังกล่าว จะรวมถึงเครื่องดื่มทุกชนิดของยี่ห้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้ออื่น ซึ่งศาลก็มีการพิจารณาไปแล้ว เข้าใจว่าน่าจะหลุดออกมา แต่ถ้าเป็นงานอีเว้นท์ใหญ่จะไม่พบเห็นอีกประเด็นคือ กระทรวงสาธารณสุข เป็นกระทรวงสุขภาพ การจะปล่อยให้มีสปอนเซอร์ หรือผู้สนับสนุนในลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้น</p> <p>-เสนอข่าว รศ.ดร.บุญอยู่ เหลือพรประเสริฐ อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ม.เกริก กล่าวว่า การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบันมีความพยายามตีความที่เล็งกฎหมาย และมีการโฆษณาน้ำหรือโซดาโดยใช้โลโก้ที่คล้ายคลึงหรือเหมือนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการรับรู้จดจำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งทั่วโลกก็น้ำดื่มที่คล้ายคลึงกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น เคยมีการฟ้องร้องกันไปแล้ว บางศาลว่าผิด บางศาลว่าไม่ผิด ขึ้นอยู่กับการตีความ ดังนั้น การฟ้องศาลแต่ละครั้งต้องรวบรวมข้อเท็จจริง มีเอกสารวิชาการต่างๆ ซึ่งสงนง.คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กำลังรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ เห็นว่า ต้องมีการแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรา 32 เป็นห้ามโฆษณาทุกประเภท ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาทางตรง ทางอ้อม ทางแฝง ซึ่งจะตัดปัญหาทั้งการใช้โลโก้เหมือนกัน การทำซีเอสอาร์ การโฆษณาองค์กรต่างๆ หรือการโฆษณาผ่านทางออนไลน์</p>
ข่าวสด	<p><b>ผลสำรวจหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เผยผลการสำรวจ “ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับการยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณสุข” จากกลุ่มตัวอย่าง 1,180 คน อายุ 18 ปีขึ้นไป เป็นเพศหญิงร้อยละ 50.59 เพศชายร้อยละ 49.41 ได้ผลสรุปดังนี้ ด้านการขอใช้สิทธิรับบริการรักษาพยาบาล ร้อยละ 51.1 เคยใช้สิทธิเป็นบางครั้ง ร้อยละ 32.71 ขอใช้สิทธิทุกครั้งที่เจ็บป่วย ร้อยละ 16.19 ไม่เคยขอใช้สิทธิ ด้านความรู้เกี่ยวกับบริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร้อยละ 64.24 ไม่ทราบช่องทางการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและความคุ้มครองต่างๆ ร้อยละ 35.76 ทราบช่องทางการตรวจสอบ และร้อยละ 62.12 ไม่ทราบว่าบริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในปัจจุบันครอบคลุมการรักษาโรคเรื้อรัง/โรคที่ต้องใช้ระยะเวลาการรักษาอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 38.9 ทราบว่าตนมีสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ฟรี 72 ชั่วโมงกรณีเกิดอาการป่วยขั้นวิกฤต ส่วนความกังวลต่อการรับบริการตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร้อยละ 62.2 กังวลว่าจะได้รับยารักษาโรคที่มีคุณภาพ/ประสิทธิภาพน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ ร้อยละ 59.15 กังวลว่าแพทย์-พยาบาล-เจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาลจะให้ความดูแลเอาใจใส่น้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ ด้านความคิดเห็นต่อนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร้อยละ 72.63 เห็นว่ามีส่วนทำให้ประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้นได้ ร้อยละ 74.32 เห็นว่ามีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพการดำรงชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้ และร้อยละ 78.31 เห็นว่ามีส่วนช่วยเพิ่มโอกาสให้ประชาชนไทยเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้มากขึ้น</p>
แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์ประชาไท สำนักข่าวไทย	<p><b>โรคเอดส์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวหลังลงนามร่วมกับ กรมควบคุมโรค สภาวิชาชีพสาธารณสุขภาคีและเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อผนึกกำลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาติ ตามหลัก “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์” ว่า ประเทศไทยแสดงเจตนารมณ์ยุติปัญหาเอดส์ภายในปี 2573 ด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2560-2573 มีเป้าหมาย 3 ประการ 1) ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ เหลือไม่เกิน 1,000 รายต่อปี 2) ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อ เหลือปีละไม่เกิน 4,000 ราย 3) ลดการเลือกปฏิบัติในผู้ติดเชื้อและเพศภาวะลงร้อยละ 90 โดยในปีงบประมาณ 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดสรรงบประมาณผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 3,046 ล้านบาท</p>
ไทยโพสต์	<p><b>พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ</b></p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สนง.คกก. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ สสส. จัดงาน “สิบปี พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551: ประเทศไทยได้อะไร” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค</p> <p>นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สนง.คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นำเสนอเรื่องบทบาทของภาครัฐในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่า นอกจากการพัฒนานโยบายและการกำหนดให้มีระบบเฝ้าระวังแล้ว อีกบทบาทที่สำคัญคือ การประสานงานกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผล ตามที่ พ.ร.บ.และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ทั้งนี้ ยังไม่มีข้อมูลความชุกของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกปี และยังมี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ปัญหาการตีความมาตรา 32 ของ พ.ร.บ.ฯ และการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ขาดการประเมินประสิทธิผลของกฎหมายหรือมาตรการต่าง ๆ ส่วนบุคลากรสาธารณสุขยังไม่มี ความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย และยังขาดการประเมินความพร้อมของสถานพยาบาลในการให้บริการผู้มีปัญหาการติ่มสุรา</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน</p>	<p><b>ภาพคำเตือนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</b></p> <p>- เสนอบทความ กล่าวถึงการผลักดันมาตรการภาพคำเตือนบนฉลากและบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยปี 2560 มีการจัดประกวดและได้ภาพคำเตือน 4 ภาพ ได้แก่ 1.ภาพมือคนยื่นหัวใจและมือจับขวดเหล้า 2.ภาพผู้ชายประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ 3.ภาพผู้หญิงกำลังถูกผู้ชายทำร้าย และ 4.ภาพผู้ชายยื่นหันหลังดูซาการถยนต์ ซึ่งการนำมาใช้ต้องแก้ประกาศ กก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมอนุกรรมการร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรืออนุบัญญัติฯ ซึ่ง นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระบุว่า ยังอยู่ระหว่างการศึกษาคำเตือนสามารถช่วยลดจำนวนผู้ดื่มเหล้าได้จริงหรือไม่ เพื่อให้มีเหตุผลรองรับในการออกกฎหมาย และไม่ให้เกิดปัญหาการคัดค้านตามมา</p> <p>ศ.พญ.สวितรี อึ้งฉางค์กรชัย ผอ.แผนงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) แสดงความเห็นว่ามี ความพยายามเรื่องการออกภาพคำเตือนบนขวดเหล้ามานาน ทั้งในประเทศและระดับโลก แต่ถูกอุตสาหกรรมน้ำเมาคัดค้าน ทำให้การผลักดันเป็นเรื่องยาก การออกกฎหมายควบคุมแอลกอฮอล์ได้ยากกว่าบุหรี่ เนื่องจาก 1.คนยังมองโทษของน้ำเมาไม่เท่าบุหรี่ที่เห็นพิษภัยต่อคนรอบข้างที่รับควันบุหรี่ 2.บุหรีมีข้อตกลงระดับสากลร่วมกันของทุกประเภทในการออกกฎหมายควบคุม แต่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังไม่มี ซึ่งองค์การอนามัยโลกกำลังเร่งผลักดันกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อเป็นเหตุผลรองรับให้ทุกประเทศภาคีสมาชิกสามารถออกกฎหมายภาพคำเตือนบนขวดเหล้าได้</p>
<p>M2F โปสต์ทูเดย์</p>	<p><b>แรงงานต่างด้าวเวียดนาม</b></p> <p>- เสนอข่าว นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ครม.มีมติเห็นชอบการเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามเข้ามาทำงานตามที่.แรงงานเสนอ โดยสามารถทำงานกรรมกรทุกประเภทกิจการได้ เช่นเดียวกับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทั้งนี้ ให้ ก.แรงงานหารือกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ก.พัฒนาสังคมฯ ก.เกษตรฯ ก.สาธารณสุข ก.อุตสาหกรรม สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการดำเนินการรายละเอียดต่อไป</p>
<p>M2F คมชัดลึก</p>	<p><b>สื่อโครงการ อย.น้อย</b></p> <p>- เสนอภาพข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสนใจโมเดลสื่อต้นแบบการเรียนการสอน ในโครงการ "อย.น้อย" ที่นำเทคโนโลยี AR มาใช้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งนพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วยเลขาธิการ อย. ได้นำไปสาธิตก่อนประชุม ครม. ณ ทำเนียบรัฐบาล</p>
<p>เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ข่าวสด</p>	<p><b>หึ่งสิ่งปฏิภูลในแท็งก์น้ำ</b></p> <p>- เสนอข่าว เจ้าหน้าที่กรมอนามัย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ.นนทบุรี สุ่มตรวจและเก็บตัวอย่างน้ำภายในคอนโดย่านสามัคคีทั้ง 4 อาคาร โดยอาคาร A และ B เก็บน้ำจากถังพักน้ำที่พบจุลินทรีย์และจุลชีพหลายเปลือกผลไม้เน่า ส่วนที่อาคาร C และ D ก่อนหน้านั้นได้เก็บตัวอย่างน้ำจากก๊อกชะล้างบริเวณชั้น 8 เพื่อนำไปตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง ส่วนการติดตามหาคนก่อเหตุ เบื้องต้นพนักงานสอบสวน สภ.รัตนธิเบศร์ ยังไม่ได้เรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพิ่มเติม เนื่องจากต้องรอนิติบุคคลตรวจสอบสภาพจากวงจรปิดทั้งหมดเพื่อหาผู้ต้องสงสัย</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>รณรงค์ยุติความรุนแรง</b></p> <p>- เสนอบทความว่า นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบันมีการใช้ความรุนแรงกับเด็กมากขึ้น กรมการแพทย์สนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี</p> <p>ด้าน นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า สถาบันฯ ได้เปิดบริการศูนย์พึ่งได้ช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำรุนแรงตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ที่ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นส่งผลทั้งร่างกายและจิตใจ ชัดขวางพัฒนาการของเด็ก และเป็นกระจกสะท้อนครอบครัว</p>
<p>สยามรัฐ ไอเอ็นเอ็น</p>	<p><b>ภาวะติดเชื้อในลำไส้</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การติดเชื้อของอวัยวะในระบบทางเดินอาหารส่วนใหญ่เกิดจากแบคทีเรีย รองลงมาคือ เชื้อไวรัสและปรสิต อาการหลักคือ ปวดท้อง ร่วมกับอาการท้องเสีย มีไข้ อาการมักเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันทันที</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า โรคติดเชื้อทางเดินอาหารป้องกันโดยการรักษาสุขอนามัยพื้นฐาน หากมีอาการของโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร ต้องดูแลระดับประคองไม่ให้ขาดน้ำ ขาดสมดุลเกลือแร่ โดยดื่มน้ำสะอาด ใช้ผงเกลือแร่ และรักษาตามสาเหตุ เช่น ให้อาหารที่เช็ด รวมถึงดูแลตัวเองไม่ได้รับเชื้อซ้ำและป้องกันการระบาดสู่ชุมชน</p>
ข่าวสด	<p><b>รณรงค์การใช้ยาอย่างสมเหตุผล</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรถศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เชื้อดื้อยาคือภาวะที่เชื้อแบคทีเรียต่อต้านยาปฏิชีวนะ ทำให้การรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไม่ได้ผลดีดังเดิม อาจต้องใช้เวลารักษานานขึ้น เสียค่าใช้จ่ายแพงขึ้น หากผู้ป่วยใช้ยาปฏิชีวนะบ่อยหรือใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงการเกิดเชื้อดื้อยามากขึ้น หรือผู้ป่วยอาจเสี่ยงเสียชีวิตมากขึ้น</p> <p>นพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี กล่าวว่า รพ.ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล เพื่อลดการเกิดเชื้อดื้อยา ทุกวันพฤหัสบดี บริเวณหน้าห้องตรวจโรคทั่วไป นอกจากนี้ ยังจัดทำสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่ผ่าน QR Code เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยา ดังนี้ 1.ใช้ยาปฏิชีวนะตามที่แพทย์หรือเภสัชกรสั่งเท่านั้น และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด 2.ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะรักษาโรคหรืออาการที่ส่วนมากไม่ได้เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย หรือแผลสดจากอุบัติเหตุที่ไม่ได้เกิดจากสัตว์กัดและเพียงเกิดแผล 3.หลีกเลี่ยงการใช้ยาปฏิชีวนะร่วมกับผู้อื่น หรือนายาที่เหลือไปให้ผู้อื่นใช้ 4.ป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อ ด้วยการล้างมือให้สะอาดเป็นประจำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยที่ติดเชื้อโดยไม่จำเป็น ประกอบอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย และรับวัคซีนป้องกันการติดเชื้ออย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของแพทย์</p>
คมชัดลึก ทีวีช่อง NBT	<p><b>พัฒนายาสารสกัดขมิ้นชันส่งออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. กล่าวว่า อภ.ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดขมิ้นชันแคปซูล "แอนติออกซ์" และได้รับอนุมัติทะเบียนยาจาก อย. เป็นยาพัฒนาจากสมุนไพรแผนปัจจุบันรายแรกของประเทศ ซึ่งสหภาพยุโรปเป็นกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจในการทำการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้เข้าประเทศ อภ.จึงร่วมมือกับ บ.ไบโอเนอริคา ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นผู้ผลิตยาสมุนไพรชั้นนำ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป</p> <p>นพ.วิฑูรย์ ตำนานวิบูลย์ ผอ.อภ. กล่าวว่า การร่วมมือดังกล่าวถือเป็นการร่วมมือทางวิชาการเพื่อดูความเป็นไปได้ในการผลิตเป็นยาในตลาดยุโรป รวมถึงยกระดับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสกัดสมุนไพรไทยของอภ.ให้ได้มาตรฐานยุโรป อาทิ การคัดเลือกสายพันธุ์ การควบคุมการปลูกสมุนไพร การสกัดด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง การผลิตยาสำเร็จรูป การศึกษาความปลอดภัย และประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวด รวมถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนาเอกสารข้อมูลทะเบียนผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพร โดย อภ.จัดเตรียมปลูกสมุนไพรขมิ้นชันใน จ.ลพบุรี ยะลา และตราด และเตรียมเพิ่มกำลังการผลิตให้รองรับการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศในอนาคต คาดว่าต้นปี 2562 จะได้ข้อสรุปสิ่งที่อภ.ต้องปรับปรุงพัฒนา แล้วจึงกำหนดเป้าหมายในการทำการตลาดต่อไป</p>
ไทยโพสต์ เว็บไซต์ข่าวสด มติชน	<p><b>การพัฒนาวัคซีน</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า สถาบันฯ มีแผนการพัฒนาวัคซีนชนิดต่าง ๆ ทั้งในกลุ่มวัคซีนพื้นฐาน วัคซีนที่เป็นปัญหาฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของประเทศ และวัคซีนชนิดใหม่ ๆ รวม 12 ชนิด โดยให้การสนับสนุน 2 รูปแบบ คือ 1) การให้ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาวัคซีนต้นแบบ วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ กระบวนการผลิต พัฒนาระเบียบวิธีและระบบนำส่ง และการใช้วัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การวิจัย พัฒนา ผลิต ควบคุมกำกับ การใช้ การติดตามหลังออกสู่ตลาด 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ และการบริหารจัดการและติดตามในรูปแบบคณะทำงานเฉพาะ สำหรับวัคซีนใช้สมองอักเสบเฉียบพลัน วัคซีนชิก้า และวัคซีนป้องกันโรคชนิดใหม่ รวมทั้งจัดทำกรอบการวิจัยพัฒนาวัคซีนปีงบประมาณ 2562 โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การวิจัยพัฒนาวัคซีนเป้าหมาย การวิจัยพัฒนาวัคซีนที่อยู่ในแผนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การวิจัยพัฒนาวัคซีนอื่น ๆ ที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านวัคซีนหรือเป็นความต้องการเร่งด่วนของประเทศ และการวิจัยพัฒนาวัคซีนชนิดใหม่</p>
ไทยโพสต์ เว็บไซต์ไทยโพสต์	<p><b>เยาวชนรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธาน คกก.อำนวยการ กล่าวว่า โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยมุ่งมั่นในวิชาชีพด้านการแพทย์ ดำเนินงานตามรอยเบื้องพระ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ยุคบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ดำเนินการคัดเลือกโดย คกก.อำนวยการ คกก.ดำเนินการ และ คกก.คัดเลือกโครงการ และนำรายชื่อแจ้งต่อที่ประชุม คกก.มูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน</p> <p>ทั้งนี้ มีผู้ได้รับเสนอชื่อ 21 ราย จาก 9 สถาบัน ผ่านเกณฑ์ 5 ราย ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพิจารณาตัดสินเป็นขั้นสุดท้าย ได้แก่ นายกัญจน์พัฒน์ เตมทิวังศ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายจารุพงษ์ แสงบุญมี คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น, นายบุญญภัทร มาประไพธีย์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล, น.ส.พิชชาทร ศุภกิจจานุสันต์ คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี ม.มหิดล และนายสรวงสรรค์ สุภาพล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะได้รับพระราชทานทุนไปศึกษาต่างประเทศ 1 ปี ซึ่งแต่ละคนมีแนวคิดพัฒนาการรักษา ได้แก่ ลดผู้ป่วยตาบอดต้อหิน-รักษามะเร็งท่อน้ำดี-นิ้วในไต-แอมป์ มือถือคัดกรองโรคเบาหวาน-ผลิตวัคซีนมะเร็งลำไส้ใหญ่</p>
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์เรื่องเล่าเช้านี้</p>	<p><b>เด็ก 3 เดือนเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ</b></p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.ท.ไพศาล ขุนณรงค์ สารวัตรสอบสวน สภ.โคกขาม รับแจ้งมีเด็กหญิงวัย 3 เดือน เสียชีวิต ที่บ้านเลขที่ 14 / 229 หมู่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร มีรอยผื่นแดงเต็มตัว บางจุดเป็นตุ่มแดงแข็งใส ยายระบุว่าเด็กมีไข้เมื่อวันพุธที่ผ่านมา รักษาที่รพ.สต.ใกล้บ้าน อาการไม่ดีขึ้นจึงพาไปรักษาที่คลินิกในเขตบางขุนเทียน กทม. ได้ยาแก้ปวดลดไข้และยาไม่ทราบชนิดอีก 2 ขวด แพทย์แจ้งว่ากินยาแล้วหากมีผื่นหรือตุ่มขึ้นตามร่างกายอาจเกิดจากสำไส้ หลังกินยาอาการไข้ลดลง และเริ่มมีตุ่มแดงเป็นไตแข็งตามร่างกายในวันศุกร์ แต่ยังคงให้กินยาตามปกติ และสังเกตเห็นผื่นแดงเพิ่มมากขึ้น จนเช้าวันต่อมาจึงพบว่าเสียชีวิตแล้ว จนท.ตำรวจ ได้ตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้น และจะส่งศพและยาให้สถาบันนิติเวชตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิต</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch